



Phát triển nông nghiệp theo chiều sâu

Sau nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, ngành nông nghiệp đã vượt qua nhiều khó khăn, đạt được những kết quả tích cực: Duy trì tăng trưởng khá, sản xuất có sự chuyển dịch mạnh, phát triển theo chiều sâu, giảm quy mô - tăng chất lượng và giá trị nông sản, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội.

Thay đổi tư duy sản xuất

Nhiều loại dịch bệnh nguy hiểm trên gia súc, gia cầm tiềm ẩn nguy cơ bùng phát; ảnh hưởng của dịch Covid-19; giá vật tư nông nghiệp tăng cao; diện tích đất cho sản xuất nông nghiệp giảm để phát triển công nghiệp, dịch vụ; sự đứt gãy của chuỗi cung ứng toàn cầu... là những khó khăn ngành nông nghiệp phải đối mặt trong thực hiện nhiệm vụ nửa đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tuy nhiên, với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; sự vào cuộc quyết liệt của toàn ngành, cấp ủy, chính quyền các địa phương cùng nỗ lực của bà con nông dân, nhiều chỉ tiêu của ngành vẫn đạt và vượt kế hoạch. Nông nghiệp đã thể hiện rõ vai trò trụ đỡ của nền kinh tế, vừa bảo đảm an ninh lương thực và các vấn đề xã hội vừa đóng góp vào tăng trưởng chung của tỉnh.

Nửa đầu nhiệm kỳ, ngành nông nghiệp đã thực hiện tốt

công tác tham mưu trong chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ về nông nghiệp và phát triển nông thôn; tham mưu ban hành nhiều nghị quyết, quyết định quan trọng về cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn tỉnh, kịp thời tạo đơn bẫy thúc đẩy tăng trưởng ngành. Tốc độ tăng trưởng bình quân 2 năm (2021, 2022) ước đạt 2,5%/năm. Điều kiện thuận lợi hơn cả là tư duy sản xuất của người nông dân đã có sự thay đổi, từ chỗ tập trung vào sản lượng chuyển sang quan tâm tới chất lượng, tăng giá trị sản phẩm; chú trọng phát triển sản xuất theo các quy trình tiêu chuẩn, gắn kết với thị trường tiêu thụ, khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế của địa phương. Ngành nông nghiệp đã phối hợp với các địa phương xây dựng 33 mô hình phát triển nông nghiệp theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, tạo sự lan tỏa ở nhiều địa phương. Tiêu biểu như mô hình năng

cao giá trị sản xuất lúa gạo xã Bình Thanh (Kiến Xương), mô hình năng cao giá trị nuôi cá sú phục vụ tiêu dùng và du lịch tại xã Thủy Xuân (Thái Thụy), mô hình trồng sen và các sản phẩm từ sen ở xã Chí Hòa (Hưng Hà) phục vụ du lịch và xây dựng sản phẩm OCOP... Từ năm 2021 đến tháng 6/2023, toàn tỉnh có 1.714,6ha diện tích lúa chuyển đổi sang trồng cây hàng năm, cây lâu năm và nuôi trồng thủy sản cho hiệu quả kinh tế cao hơn từ 3 - 4 lần so với cấy lúa. Tại một số địa phương, các tổ chức, cá nhân tích tụ, tập trung đất đai đã liên kết tổ chức sản xuất với quy mô lớn, kết hợp với cung ứng vật tư, nguyên liệu, ứng dụng khoa học kỹ thuật và cơ giới hóa được đẩy mạnh giúp giảm chi phí và bảo tiêu sản phẩm, thành lập các HTX kiểu đổi mới, tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm; nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện các tiêu chí an ninh trật tự. Thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), các



Chăn nuôi có sự chuyển dịch tích cực về quy mô. Toàn tỉnh hiện có 2.390 trang trại, trong đó 1.871 trang trại quy mô nhỏ, 466 trang trại quy mô vừa và 53 trang trại quy mô lớn. Ước tính sản lượng các trang trại chiếm 63% sản lượng sản xuất chăn nuôi toàn tỉnh. Thủy sản tiếp tục phát triển theo hướng hiệu quả, bền vững.

Nông thôn mới đi vào chiều sâu

Nếu như chương trình xây dựng NTM giai đoạn 2010 - 2020 đã làm thay đổi diện mạo nông thôn toàn tỉnh khi kết cấu hạ tầng được đầu tư xây dựng, nâng cấp thì những năm gần đây tập trung vào việc nâng cao đời sống, thu nhập của người dân nông thôn một cách bền vững. Trong đó có việc đẩy mạnh phát triển du lịch nông thôn, chuyển đổi số; tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm; nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện các tiêu chí an ninh trật tự. Thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), các

địa phương đã hỗ trợ người dân, doanh nghiệp và các HTX đẩy mạnh phát triển các sản phẩm OCOP, góp phần thúc đẩy ngành nghề, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân. Tính đến tháng 6/2023, toàn tỉnh có 113 sản phẩm OCOP đạt 3 sao, 4 sao. Đây đều là các sản phẩm đặc trưng, tiêu biểu và đại diện cho thế mạnh của mỗi địa phương trong tỉnh; được chủ thể chú trọng nâng cao chất lượng, đa dạng về mẫu mã, bao bì, bảo đảm điều kiện, quy định về tem, nhãn mác, truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Giá trị kinh tế của các sản phẩm được nâng lên từ 20% trở lên nhờ đạt tiêu chí OCOP, công nghệ số đã đưa các sản phẩm đến với người tiêu dùng một cách nhanh hơn. Chương trình "Thắp sáng đường quê" được triển khai thực hiện, 42 xã lắp đặt được gần 181km điện chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời; 46 xã đăng ký lắp đặt điện chiếu sáng bằng điện lưới với tổng chiều

dài 240,6km, đã lắp đặt được 105,34km.

Đến nay, toàn tỉnh có 26 xã được công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao, 5 xã đã được đoàn thẩm định cấp tỉnh thẩm định, đang hoàn thiện hồ sơ trình UBND tỉnh xét công nhận.

Tiếp tục tháo gỡ "nút thắt"

Việc thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp đã có kết quả bước đầu song chưa rõ nét; việc tích tụ ruộng đất nông nghiệp còn chậm; hoạt động chế biến nông sản còn chưa nhiều, sản phẩm bán ra chủ yếu ở dạng thô, giá thành thấp; liên kết sản xuất giữa doanh nghiệp và nông dân chiếm tỷ lệ thấp, chưa bền vững; đầu tư của doanh nghiệp vào nông nghiệp, nông thôn còn hạn chế... Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu trong nửa nhiệm kỳ còn lại đòi hỏi tỉnh cũng như ngành nông nghiệp phải có những giải pháp đồng bộ, phù hợp.

Ông Đinh Vĩnh Thụy, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát

triển nông thôn cho biết: Để bảo đảm chất lượng, tiến độ các nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, thời gian tới, ngành nông nghiệp sẽ tập trung tối đa cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo phát triển sản xuất nông nghiệp và các lĩnh vực có liên quan, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đã đề ra, trong đó tập trung thực hiện hiệu quả kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030; kế hoạch hành động thực hiện chiến lược phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh Thái Bình; Nghị quyết số 01-NQ/TU, ngày 4/10/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tiếp tục đẩy mạnh xây dựng NTM, coi trọng xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 và các chương trình, kế hoạch, đề án, nhiệm vụ đã ban hành.

Ngoài ra, ngành nông nghiệp tiếp tục thực hiện, lan tỏa các mô hình sản xuất theo hướng hữu cơ, tuần hoàn, phù hợp với lợi thế, nhu cầu thị trường và thích ứng với biến đổi khí hậu. Nâng cao tính chuyên nghiệp để tổ chức sản xuất, đổi mới tư duy để tăng sức mạnh cho các HTX, tổ hợp tác, giải quyết vấn đề sản xuất nhỏ lẻ, manh mún, xây dựng chuỗi giá trị, thúc đẩy chế biến. Tăng cường xúc tiến thương mại, phát triển thị trường; xây dựng thương hiệu, truy xuất nguồn gốc hàng nông sản.

NGÂN HUYỀN

Tác phẩm tham dự giải Búa liềm vàng lần thứ VIII - năm 2023.

Lan tỏa việc học và làm theo Bác ở Đảng bộ xã Vũ Ninh

Những năm qua, Đảng bộ xã Vũ Ninh (Kiến Xương) tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, qua đó góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Ông Nguyễn Đức Tâm, Bí thư Đảng ủy xã Vũ Ninh cho biết: Nhờ những đổi mới, sáng tạo trong triển khai, tổ chức thực hiện việc học và làm theo Bác nên tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân luôn ổn định, đoàn kết khắc phục khó khăn, nỗ lực vươn lên, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Trong xây dựng nông thôn mới (NTM), NTM nâng cao, Đảng ủy, UBND xã đã quyết liệt chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, các thôn tích cực tuyên truyền, vận động, huy động các nguồn lực đầu tư cho phát triển, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong các tầng lớp nhân dân. Với phương châm "Nhà nước và nhân dân cùng làm", nhân dân trong xã đã đóng góp sức người, sức của nâng cấp, cải tạo, xây mới hệ thống đường giao thông nông thôn, các công trình phúc lợi. Đặc

biệt, đội ngũ cán bộ, đảng viên đã gương mẫu đi đầu trong mọi phong trào, nhất là việc hiến đất để nhân dân noi theo. Dù Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã đề ra đến cuối nhiệm kỳ 2020 - 2025 về đích NTM nâng cao song bằng quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, tinh thần gương mẫu của cán bộ, đảng viên, sự vào cuộc mạnh mẽ của các tầng lớp nhân dân, năm 2021 Vũ Ninh đã về đích NTM nâng cao trước kế hoạch.

Cùng với đó, để thay đổi thực chất đời sống nhân dân, Vũ Ninh xác định tập trung phát triển kinh tế ở cả 3 trụ cột: nông nghiệp, công nghiệp, thương mại, dịch vụ, trong đó sản xuất nông nghiệp luôn được xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Đảng ủy, UBND xã chỉ đạo chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, gia tăng giá trị trên đơn vị diện tích đem lại thu nhập cao cho người dân.

Bà Nguyễn Thị Huệ, Giám đốc HTX SXKD DVNN xã cho biết: HTX định hướng phát triển nông nghiệp theo hướng gia tăng giá trị, đưa cơ giới hóa và sản xuất quy mô lớn, tích tụ ruộng đất tạo ra vùng sản xuất chuyên canh cây trồng cho hiệu quả kinh tế cao. Hàng vụ, HTX đã chủ động tham mưu, sản xuất luân canh cây trồng hợp lý từ vụ xuân, vụ hè, vụ mùa đến vụ đông. Đến nay, 100% diện tích cây lúa của xã bằng các giống ngắn ngày, diện tích gieo mạ cấy, cấy máy được mở rộng, tăng dần tỷ trọng giống lúa chất lượng cao. Năng suất lúa bình quân toàn xã đạt 130 tạ/ha, sản lượng đạt 3.500 tấn, giá trị sản xuất đạt khoảng 28 tỷ đồng. Đặc biệt, HTX luôn chú trọng phát triển cây rau màu nhất là cây vụ đông duy trì trồng thường xuyên hơn 250ha, trong đó quy hoạch 7 - 10ha có bao tiêu sản phẩm, góp phần

đưa giá trị sản xuất nông nghiệp hàng năm của xã đạt gần 40 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Đức Tâm cho biết thêm: Để tất cả cán bộ, đảng viên đều nâng cao tinh thần trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ vì lợi ích chung, xã Vũ Ninh đã triển khai thực hiện mô hình "Chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ". Theo đó, xã đã thực hiện tốt phương châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra", "Biết nghe dân nói, biết nói dân hiểu, cây nào dân tin, biết xin lỗi, biết cảm ơn, biết thấu hiểu và chia sẻ các vướng mắc của người dân, tổ chức". Đặc biệt, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương sẽ gương mẫu đi đầu trong mọi phong trào, thực hiện tốt việc phục vụ nhân dân khi đến giải quyết công việc hành chính.

Đẩy mạnh việc học và làm theo Bác, trên địa bàn xã Vũ Ninh đã xuất hiện nhiều mô hình tiêu biểu trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi ở thôn Trung Hòa, biến rác thải thành tiền xây dựng quỹ giúp đỡ phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn của Hội Liên hiệp Phụ nữ xã; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở Chi hội Cựu chiến binh thôn Bắc Sơn. Đến nay, nông thôn Vũ Ninh đã khoác lên mình một tầm áo mới. Kinh tế tăng trưởng khá, tỷ lệ hộ nghèo còn 1,15%, tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 91,59%. Thời gian tới, xã tiếp tục khuyến khích nhân rộng những kinh nghiệm hay, điển hình tiên tiến, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong việc học và làm theo Bác. Đồng thời, tiếp tục đề cao và phát huy ý thức trách nhiệm, vai trò nêu gương, tự giác tu dưỡng, rèn luyện cũng như đổi mới tác phong, lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức trong thực thi công vụ và phục vụ nhân dân.

THU THỦY



Các doanh nghiệp trong cụm công nghiệp Vũ Ninh (Kiến Xương) tạo việc làm, thu nhập ổn định cho hàng nghìn lao động.

HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ XÃ TÂY GIANG Chung tay vì môi trường xanh, sạch, đẹp

Những năm qua, để góp phần bảo vệ môi trường, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Tây Giang (Tiền Hải) đã phát động, triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa, tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức bảo vệ môi trường đến hội viên và nhân dân.

Đến thôn Đông, nhiều người không khỏi ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của những tuyến đường hoa rực rỡ, đủ sắc màu. Điển hình là đường Ngô Duy Phấn, không chỉ được xây dựng rộng rãi, sạch sẽ mà còn điểm tô bởi những dãy hoa nhiều màu sắc làm cho bức tranh làng quê thêm rực rỡ, đầy sức sống. Có được tuyến đường hoa đậm nét làng quê ấy phải kể đến bàn tay cần mẫn của những gia đình hội viên phụ nữ sinh sống dọc tuyến đường đã tích cực hưởng ứng tham gia thực hiện mô hình tuyến đường hoa kiểu mẫu. Bà Tô Thị Nhân cho biết: Mặc dù tuổi đã cao nhưng bản thân luôn nêu gương trong việc trồng hoa trên các tuyến đường, thường xuyên tuyên truyền, vận động chị em phụ nữ và nhân dân trong thôn cùng nhau tự trồng, chăm sóc hoa trên tuyến đường trước cổng nhà của gia đình để tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp. Bà Nguyễn Thị Thắm chia sẻ: Từ khi được Hội LHPN xã phát động thực hiện trồng hoa tại các tuyến đường, chi hội thôn đã triển khai đến các hộ gia đình. Chị em phụ nữ chúng tôi rất đồng tình ủng hộ. Khi tuyến đường được trồng hoa, cây cảnh, làm cho môi trường ở khu dân cư thay đổi, thói quen vứt rác trên đường của một số người dân không còn nữa. Điều này đã từng bước làm thay đổi nhận thức của người dân, giúp mỗi người có ý thức hơn trong bảo vệ môi trường.

Bà Tô Thị Hương, Chủ tịch Hội LHPN xã Tây Giang cho biết: Chúng tôi có 1.009 hội viên, sinh hoạt tại 5 chi hội. Bám sát chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền và hướng dẫn của hội cấp trên, Hội LHPN xã đã tích cực đổi mới nội dung, phương



Hoàn thành xây dựng nông thôn mới nâng cao, nhiều tuyến đường tại xã Tây Giang được xây dựng khang trang, sạch đẹp.

thức hoạt động, đặc biệt là cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch", trong đó các tiêu chí "3 sạch" gồm sạch nhà, sạch ngõ, sạch bếp được triển khai đồng bộ, hiệu quả, tạo chuyển biến về nhận thức, hành động của mỗi cán bộ, hội viên, góp phần giữ gìn vệ sinh, tạo cảnh quan môi trường. Hội LHPN xã đã phát động hội viên và nhân dân trồng và chăm sóc được 4,5km tuyến đường cây xanh và hoa. Sau khi trồng hoa, cây cảnh dọc theo các tuyến đường, hội viên phụ nữ tiếp tục tổ chức chăm sóc, nhổ cỏ, phát quang bụi rậm... Đây cũng là hình thức tuyên truyền trực quan giúp người dân trên địa bàn nâng cao ý thức bảo vệ môi trường. Cùng với xây dựng các tuyến đường trồng hoa, cây cảnh, chi hội thôn còn triển khai nhiều mô hình, hoạt động khác nhằm góp phần bảo vệ môi trường. Cụ thể, các chi hội đẩy mạnh tuyên truyền để phụ nữ hiểu được tác hại của ô nhiễm môi trường, vận động hội viên thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt, rác thải bảo vệ thực vật, bảo vệ nguồn nước, tài nguyên đất. Tích cực thực hiện phong trào thi đua "Dân vận khéo", vận động hội viên và các nguồn xã hội hóa mua tặng 130 thùng đựng rác cho các hộ dân. Vào ngày 24 hàng tháng,

Hội LHPN xã còn tổ chức cho cán bộ, hội viên tham gia vệ sinh, trồng hoa ven đường tại các tuyến đường phụ nữ tự quản. Thành lập mô hình phân loại rác thải tại nguồn tại các thôn. Khuyến khích hội viên chủ động sửa sang lại nhà cửa, vệ sinh khu vực xung quanh nhà với tiêu chí "sạch nhà, đẹp ngõ". Đến nay, 99,5% gia đình hội viên có công trình nhà bếp, nhà tắm, vệ sinh tự hoại; 100% số hộ gia đình sử dụng nước sạch và xây dựng hệ thống rãnh thoát nước thải sinh hoạt, bảo đảm tiêu thoát nước, khi mưa không còn bị ngập úng, đọng nước bẩn. Hội LHPN xã phối hợp với các thôn vận động toàn thể hội viên và nhân dân tham gia đóng góp ngày công, kinh phí 500 triệu đồng để xây dựng 1.000m rãnh thoát nước tại các trục đường thôn. Nhân rộng mô hình phân loại rác thải tại hộ nhằm hạn chế lượng rác thải nhựa, rác thải sinh hoạt.

Bằng nhiều cách làm thiết thực, Hội LHPN xã Tây Giang đã phát huy vai trò của mình trong xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp. Môi trường sống trong lành không chỉ bảo vệ sức khỏe người dân mà còn góp phần xây dựng xã Tây Giang trở thành điểm sáng trong công tác bảo vệ môi trường.

MANH THẮNG